

สกสค.ขงรับสมาชิก ช.พ.ค.กรณีพิเศษ

นำเสนอเมื่อ : 27 ส.ค. 2561

สกสค.พร้อมรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส.กรณีพิเศษ หลังสมาชิกลดลง เหตุไม่มีโครงการเงินกู้

วันนี้(27 ส.ค.)นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์

เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.)

ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.)
เปิดเผยว่า

เนื่องจากปีนี้ไม่มีครูบางส่วนที่เป็นลูกหนี้โครงการสวัสดิการเงินกู้ฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.)

และสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม (ช.พ.ส.)

ครบกำหนดระยะเวลาการรับประกันสินเชื่อ ซึ่งมีคำถามตามมาว่า จะต้องทำประกันสินเชื่อต่ออย่างไร

หรือจะมีวิธีการอื่นใดแทนหรือไม่ ซึ่ง นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการได้มอบให้

สกสค.มาพิจารณาหาแนวทางที่หลากหลาย ให้ครูได้ประโยชน์สูงสุดและไม่เป็นภาระแก่ครูจนเกินไป เรื่องนี้

สกสค.ได้ประสานไปยังบริษัทประกันต่าง ๆ เพื่อให้เสนอทางเลือกการทำประกันสินเชื่อให้แก่ครู โดย

สกสค.พยายามหาทางเลือกที่ดีที่สุดให้ครู แล้วให้ครูตัดสินใจเลือกเอง โดยอาจจะเป็นการทำประกันแบบ 1 ปี 3 ปี 5

ปี 7 ปี หรือ 9 ปี ซึ่งตอนนี้ก็มีบริษัทประกันทยอยส่งข้อเสนอมาบ้างแล้ว โดยรวมถึงบริษัท ทิพยประกันภัย

ซึ่งเป็นบริษัทที่รับประกันโครงการเงินกู้อยู่เดิมด้วย

“นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอที่น่าสนใจจากบริษัทประกันภัย

กรณีการทำประกันชีวิตเบี้ยประกันอัตราพิเศษสำหรับครูที่เป็นสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.

โดยไม่ได้เป็นการประกันสินเชื่อ ซึ่งผมมองว่าข้อเสนอนี้เป็นข้อเสนอที่ดีที่จะช่วยเพิ่มจำนวนสมาชิก ช.พ.ค. และ

ช.พ.ส.ที่กำลังทยอยลดลงได้ด้วย เนื่องจากสมาชิกทั้ง

ช.พ.ค.และช.พ.ส.เริ่มลดลงมาในระยะหนึ่งแล้วหลังจากที่เราชะลอโครงการเงินกู้ ช.พ.ค.

เพราะมีบางส่วนที่สมัครสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.เพื่อต้องการกู้เงิน ซึ่งผิดวัตถุประสงค์เดิมของการสมัครสมาชิก

เมื่อเรายังไม่ได้ทำโครงการต่อเขาก็ทยอยถอนตัวกันไป นับถึงวันนี้ก็หลายหมื่นคนแล้ว”นายพินิจศักดิ์กล่าวและว่า

ทั้งนี้เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนา สกสค.ในวันที่ 9 ก.ย.นี้ สกสค.ได้ทำโครงการรับสมัครสมาชิก

ช.พ.ค.และช.พ.ส.กรณีพิเศษ อายุเกิน 35 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี โดยจะนำเสนอเพื่อขอหลักการและรายงานบอร์ด

สกสค.ในวันที่ 30 ส.ค.นี้ ซึ่งจะมีการเสนอขอเสนอการทำประกันชีวิตอัตราพิเศษดังกล่าวด้วย

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561](#)